



ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก



สำนักงานศาลยุติธรรมรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา วงเงิน 2,525,000,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 มิถุนายน 2560 แต่เนื่องจากมีการปรับแก้ความสูงของอาคารลงประมาณ 6 เมตร ปรับแก้งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานระบบลิฟท์ งานสถาปัตยกรรมบัวฐานหินรอบอาคาร งานโครงสร้างเพิ่มเติม งานบัวอาคาร โดยรอบเพิ่มเติม งานตกแต่งภายในเพิ่มเติม งานระบบสุขาภิบาล งานวิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสารเพิ่มเติม เป็นเหตุให้ต้องของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับจัดการสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 964,000,000 บาท และจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างดังกล่าวทำให้ต้องขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 575 วัน มีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำหรับการก่อสร้างจนถึงปัจจุบันใช้เวลาในการก่อสร้างมาแล้ว 1,543 วัน มีผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ 35.75



ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดนครนายก ขนาด 14 บัลดั้งก์ พร้อมบ้านพักตุลาการ 9 หลัง และอาคารชุดเจ้าหน้าที่ 2 หลัง 24 หน่วย สัญญาเริ่มต้นวันที่ 4 กันยายน 2556 ผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ 99.61 กำหนดตรวจรับมอบงานก่อสร้างงวดสุดท้ายวันที่ 12 มกราคม 2560

สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอผลการสอบบัญชีและงบการเงินของศาลยุติธรรมปี 2558 ต่อ สนช. แล้ว

สำนักการคลังแจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายอติคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ได้รายงานผลการสอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานศาลยุติธรรมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และชี้แจงข้อซักถามต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 31 กำหนดให้สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของศาลยุติธรรมแล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า

/สำนักงาน...

สำนักงานศาลยุติธรรมเรียกบุคคลให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

เมื่อวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559 สำนักงานเจ้าหน้าที่ได้เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวน 164 ราย ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ จำนวน 23 ราย
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 64 ราย
3. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 66 ราย
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ราย
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 6 ราย

โดยกำหนดบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในวันที่ 4 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างอยู่และสำนักงานศาลยุติธรรมมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียกให้ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเพิ่มเติมในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2559

แนวทางในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานศาลยุติธรรมโดยสำนักแผนงานและงบประมาณร่วมกับคณะที่ปรึกษาฯ จากบริษัทริสคอร์ปอเรชั่น จำกัด วิเคราะห์และพัฒนาวีธีการรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล (แบบรายงาน) เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมได้อย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารราชการของสำนักงานศาลยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สำนักแผนงานและงบประมาณร่วมกับคณะที่ปรึกษาฯ จึงได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ปรับปรุงใหม่ ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) มีผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมส่วนกลาง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาคในกรุงเทพมหานคร ศาลชั้นฎีกาพิเศษในกรุงเทพมหานคร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และศาลสูงในกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 105 คน ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดให้เริ่มใช้แนวทางในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ปรับปรุงใหม่สำหรับการรายงานในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสำนักแผนงานและงบประมาณจะมีหนังสือแจ้งเวียนเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ถือปฏิบัติต่อไป

